

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๒๕ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๑.๑ วาระที่ ๑.๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภา มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ในโอกาส ที่ได้รับ การแต่งตั้งจากสภา มหาวิทยาลัยนครพนมให้ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี	นายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะตัวแทนสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป พร้อมทั้งขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองอธิการบดีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน โดยได้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นอย่างมาก และขออวยพรให้ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม โดยขอให้นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อารังธัญวงศ์) ไปประยุกต์ใช้ และ ขอให้ประสบความสำเร็จตลอดไป	-
วาระที่ ๑.๑.๒	กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่ง สภาวิชาการเลือกจากกรรมการ สภาวิชาการ พ้นจากตำแหน่ง	ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จึงมีผลทำให้ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งสภาวิชาการเลือกจากกรรมการ สภาวิชาการด้วย โดยมหาวิทยาลัยจะเสนอสภาวิชาการเพื่อเลือกกรรมการสภาวิชาการให้ดำรง ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร ต่อไป ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยได้ขอบคุณศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร ที่ได้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ทั้งในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ และคณบดีสำนัก วิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ศูนย์ความเป็นเลิศ การเรียนการสอน

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ วาระที่ ๑.๒.๑	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี การเดินทางไปลงนาม ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย ในประเทศสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี	รับทราบการเดินทางไปดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย RheinMain University of Applied Sciences และมหาวิทยาลัย Nuertingen-Geislingen University ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ของอธิการบดี และคณะตามที่อธิการบดีแจ้ง	-
วาระที่ ๑.๒.๒	ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ในโอกาสที่ได้รับ การแต่งตั้งจากสภา มหาวิทยาลัยนครพนม ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี	อธิการบดีในนามของมหาวิทยาลัยได้กล่าวแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยนครพนมให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญและท้าทาย โดยหวังว่าด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการบริหารงานมหาวิทยาลัยของศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ จะทำให้มหาวิทยาลัย นครพนมมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น	-
วาระที่ ๑.๓ วาระที่ ๑.๓.๑	เรื่องแจ้งจากเลขาธิการ สภามหาวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์	รับทราบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๑. ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๒,๖๗๙ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖) ๒. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการจำนวน ๓๗๕ คน ประกอบด้วย ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑๓ คน (รวมผู้ที่อยู่ระหว่างขั้นตอน การเสนอโปรดเกล้าฯ จำนวน ๗ คน) รองศาสตราจารย์ จำนวน ๘๒ คน และผู้ช่วย ศาสตราจารย์ จำนวน ๒๘๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖)	สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร ศูนย์บริการการศึกษา

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๓. ข้อมูลอาจารย์ทั้งหมดที่ผ่านการรับรอง UKPSF สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๖ จำนวน ๖๓๔ คน ประกอบด้วย Principal Fellow จำนวน ๑ คน Senior Fellow จำนวน ๖๗ คน และ Fellow จำนวน ๕๖๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖)</p> <p>๔. ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันรวมทุกระดับชั้น จำนวน ๑๒,๓๙๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖)</p> <p>๕. บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล SciVal จำนวน ๔๐๒ บทความ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับ Quartile ๑ และ Quartile ๒ จำนวน ๓๕๗ บทความ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖) และบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล Scopus จำนวน ๔๓๒ บทความ (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖)</p>	
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	<p>เรื่องการพิจารณารับรอง รายงานการประชุม พิจารณารับรองรายงาน การประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖</p>	<p>รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยไม่มีการแก้ไข</p>	<p>สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย</p>
วาระที่ ๒.๒	<p>รายงานผลการดำเนินงาน สืบเนื่องตามมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖</p>	<p>รับทราบ</p>	<p>สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย</p>
ระเบียบวาระที่ ๓	<p>เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)</p>	<p>- ไม่มี -</p>	<p>-</p>

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อพิจารณาทั่วทั้งเรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๔) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๔) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๗ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์บริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๒	ขออนุมัติรายชื่อบุคคลและหน่วยงานที่สมควรได้รับรางวัลเกียรติคุณ (เข็มและโล่กิตติการ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	อนุมัติรายชื่อบุคคลและหน่วยงานที่สมควรได้รับรางวัลเกียรติคุณ (เข็มและโล่กิตติการ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ ๑. ผู้ได้รับเข็มกิตติการและโล่กิตติการ (ในเกณฑ์การพิจารณาการทำความคุณประโยชน์ในแง่ของการสนับสนุนหรือการกระทำที่มีใช้การบริจาคเงิน แต่มีผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง) <u>ผู้ได้รับเข็มกิตติการ</u> ๑. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน <u>ผู้ได้รับโล่กิตติการ</u> ๑. ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ โปษยานนท์ ๒. นายนนทพล นิมสมบุญ ๒. ผู้ได้รับโล่กิตติการ (ในเกณฑ์การพิจารณาการทำความคุณประโยชน์ในแง่การบริจาคเงินและทรัพย์สิน) ๑. บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ๒. ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ๓. บริษัท ชิสเนค อินฟอเมชัน จำกัด	ส่วนอำนวยการและ สารบรรณ

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๔. บริษัท ยีนพลัส จำกัด ๕. นายวิโรจน์ ศรีสุชาติ ๖. นางกิมกี ชัยนิวัฒนา ๗. บริษัท ศิลาอารี จำกัด ๘. บริษัท พรภัณฑ์บิวตี้ จำกัด ๙. มูลนิธิ พลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง	
วาระที่ ๔.๑.๓	ขออนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล บางรักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๔	ขออนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	อนุมัติให้แต่งตั้งอาจารย์ ดร.อัทนันท เตโชพิศาลวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๕	ขออนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ฤงทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๖	ขออนุมัติแต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	มหาวิทยาลัยขอถอนวาระนี้ออกไปก่อน	-
วาระที่ ๔.๑.๗	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๘	ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. อนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ (๑) งบประมาณจากรัฐบาลตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จำนวน ๖๔๑.๒๑๕๓ ล้านบาท	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	โดยใช้ประมาณการแผนรายรับและแผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	(๒) จัดสรรจากประมาณการรายรับจากการดำเนินงาน จำนวน ๑,๘๗๐.๕๓๒๒ ล้านบาท (๓) จัดสรรจากเงินสะสมที่ปลอดภาระผูกพัน จำนวน ๔๒.๘๑๒๕ ล้านบาท รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒,๕๕๔.๕๖ ล้านบาท ๒. ขอให้มหาวิทยาลัยแจ้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อทราบ	
วาระที่ ๔.๑.๙	ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปีจากเงินสะสมของหน่วยวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม	อนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปีจากเงินสะสมของหน่วยวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗,๔๕๖,๗๐๐ บาท ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๔.๑.๑๐	ขออนุมัติแผนการรับ-จ่ายเงินกองทุนอุทยานพฤกษศาสตร์ กองทุนอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	อนุมัติแผนการรับ-จ่ายเงินกองทุนอุทยานพฤกษศาสตร์ กองทุนอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๔.๑.๑๑	ขออนุมัติแผนการใช้เงินกองทุนสำนักวิชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	อนุมัติแผนการใช้เงินกองทุนสำนักวิชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๑๒	การโอนทรัพย์สินโครงการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	<p>๑. รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ ตามที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายไตรรัตน์ ชัยรัตน์) นำเสนอ</p> <p>๒. ที่ประชุมเห็นว่าโครงการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ ไม่ใช่ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณได้ อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีภาระที่ต้องใช้งบรายได้สนับสนุนการให้บริการของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก และโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณไม่เพียงพอ ดังนั้น ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยรับโอนทรัพย์สินโครงการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยยังคงมีความยินดีที่จะให้ความรู้ทางวิชาการและสนับสนุนการดำเนินการของโครงการฯ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ต่อไป</p> <p>๓. ขอให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดทำหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อแจ้งมติให้ทราบเป็นทางการต่อไป</p>	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทบทวนขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ <p>๑. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน</p> <p>๒. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล</p> <p>๓. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล</p>	ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยแต่ละคณะ

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>การดำเนินงานฯ</p> <p>๔. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>๕. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๖. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ</p> <p>๗. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมาภิบาลฯ</p> <p>๘. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัย</p>	
วาระที่ ๕.๒	<p>ประมาณการงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบเกิดขึ้นจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งวด ๙ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) และรายงานเงินทุนสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖</p>	รับทราบ	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๕.๓	<p>รายงานงบการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p> <p>รายงานงบการเงินของหน่วยวิสาหกิจ รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตรนานาชาติ รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตร</p>	รับทราบ	ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งวด ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)		
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ แนวทางการแก้ปัญหาจาก ที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ ผลกระทบจากแนวปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาลใน สถาบันอุดมศึกษา	รับทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๖.๒	กำหนดวันประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖	รับทราบกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช่อประดู่ อาคาร A ชั้น ๔ ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ	- ไม่มี -	-

นางปัทมา จิรนาธิปกกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
รักษาการแทนรองอธิการบดี
เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์